

Quyết sách đúng đắn, tạo đòn bẩy phát triển kinh tế - xã hội

Với khối lượng công việc rất lớn, rất quan trọng sẽ được trình Quốc hội xem xét, quyết định tại Kỳ họp thứ Tám, các đại biểu Quốc hội khẳng định sẽ thảo luận, xem xét thực sự khách quan, toàn diện, trọng tâm, qua đó đưa ra những quyết sách đúng đắn, có ý nghĩa như đòn bẩy, động lực thúc đẩy hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội quan trọng của đất nước.

ĐBQH NGUYỄN MINH TÂM (Quảng Bình):

Bảo đảm khả thi, không làm phát sinh vướng mắc mới



Có thể thấy, khối lượng công việc trình Quốc hội xem xét, quyết định tại Kỳ họp thứ Tám là nhiều nhất từ đầu nhiệm kỳ Khóa XV đến nay, đòi hỏi chúng ta phải bám sát quan điểm của Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 10 khóa XIII vừa qua: chỉ bàn làm không bàn lùi, trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, khó khăn, chúng ta phải làm việc nhiều hơn, tích cực hơn, tăng tốc hơn, bút phá hơn, quyết liệt hơn.

Trong các dự án Luật trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ Tám có nhiều dự án Luật được Chính phủ đề nghị xem xét, thông qua theo quy trình, thủ tục rút gọn tại một kỳ họp để tháo gỡ ngay những vướng mắc trong các lĩnh vực đầu tư, quy hoạch, đầu tư công, đầu tư theo

phương thức đối tác công - tư, bảo hiểm y tế, điện lực, ngân sách nhà nước... Các dự án Luật này đều bám sát nguyên tắc đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, chuyển tư duy xây dựng pháp luật từ quản lý nhiều hơn sang vừa quản lý vừa mở rộng không gian phát triển, đặc biệt là khuyến khích đổi mới sáng tạo, tăng cường giám sát, kiểm tra, xóa bỏ quan liêu, bao cấp, cơ chế xin - cho...

Bên cạnh sự nỗ lực của Chính phủ, các bộ, ngành, tôi đánh giá cao các cơ quan của Quốc hội đã luôn đồng hành, phối hợp chặt chẽ trong việc chuẩn bị các nội dung nêu trên, qua đó góp phần kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc hỗ trợ nền kinh tế, đời sống Nhân dân.

Tuy nhiên, nhiều dự án Luật được đề nghị xem xét, thông qua theo quy trình, thủ tục rút gọn tại Kỳ họp thứ Tám là luật khó, có nhiều nội dung mang tính chuyên ngành sâu, phạm vi tác động rộng. Do đó, các cơ quan cần phối hợp chặt chẽ để những vấn đề đưa ra sửa đổi, bổ sung đều thực sự cần thiết, cấp bách, có khả năng triển khai thực hiện ngay. Bên cạnh đó, các đại biểu Quốc hội tập trung nghiên cứu để có được những ý kiến chất lượng nhất, góp phần hoàn chỉnh các dự án luật, tạo khung khổ thể chế giải quyết các khó khăn, ách tắc hiện nay, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Tôi cũng đề nghị các cơ quan soạn thảo, thẩm tra tiếp tục rà soát để bảo đảm tính khả thi, thực tế, cụ thể của các điều khoản trong các dự thảo luật, không để xảy ra tình trạng sửa đổi nhưng lại tạo ra các khó khăn, vướng mắc, bất cập mới hoặc gây thất thoát, lãng phí tiền, tài sản của Nhà nước hoặc gây bất lợi cho người dân, doanh nghiệp. Đặc biệt, bảo đảm thực hiện đúng quan điểm đã xác định tại Nghị quyết số 27-NQ/TW của Trung ương: chỉ quy định những vấn đề đã chín, đã rõ, được thực tiễn chứng minh là đúng, có sự đồng thuận, thống nhất cao. Do tính chất của việc sửa đổi thực hiện theo trình tự, thủ tục rút gọn nên cần phải thực hiện nghiêm túc nguyên tắc này.

ĐBQH TRẦN THỊ VÂN (Bắc Ninh):

Xây dựng khung pháp lý đầy đủ cho công chứng điện tử

Dự án Luật Công chứng (sửa đổi) đã được Quốc hội Khóa XV cho ý kiến lần đầu tại Kỳ họp thứ Bảy và sẽ được xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ Tám. Việc xây dựng Luật nhằm tiếp tục thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đổi mới tổ chức và hoạt động công chứng; tạo cơ sở pháp lý cho bước phát triển mới của hoạt động công chứng theo chủ trương xã hội hóa, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng và tính bền vững của hoạt động công chứng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về công chứng.

Dự thảo Luật bổ sung công chứng điện tử là cần thiết, nhằm ứng dụng khoa học công nghệ trong lĩnh vực công chứng. Tuy nhiên, dự thảo Luật mới chỉ quy định những vấn đề rất cơ bản như khái niệm, giá trị

pháp lý...; đồng thời giao Chính phủ quy định chi tiết những vấn đề liên quan như điều kiện cung cấp dịch vụ công chứng điện tử, văn bản công chứng điện tử, quy trình thủ tục công chứng điện tử. Trong khi, đây là nội dung mới, khi lấy ý kiến nhiều văn phòng công chứng bày tỏ băn khoăn về việc triển khai trên thực tế quy định này, do vậy, cần cần nhắc hết sức thận trọng, xây dựng khung pháp lý đầy đủ cho công chứng điện tử. Phải có hệ thống cơ sở dữ liệu đủ lớn làm căn cứ cho công chứng viên xác thực trong quá trình công chứng điện tử như: dữ liệu về tài sản, nguồn gốc tài sản, tình trạng giao dịch của tài sản và các thông tin về biện pháp ngăn chặn đối với tài sản...

Dữ liệu về công chứng là vấn đề lớn, phức tạp liên quan đến tài sản quốc gia, quyền về nhân thân, tài sản và các tài liệu liên quan

ĐBQH LÊ THỊ THANH LAM (Hậu Giang):

Thúc đẩy hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội



Kỳ họp thứ Tám là Kỳ họp cuối năm với khối lượng công việc rất lớn. Dự kiến chương trình kỳ họp được bố trí khoa học, hợp lý; tiếp tục tổ chức thành 2 đợt và dành thời gian nghỉ một tuần giữa 2 đợt để tạo điều kiện cho các cơ quan tiếp thu, giải trình hoàn thiện kỹ lưỡng, chất lượng các nội dung trước khi Quốc hội thông qua.

Công tác lập pháp tiếp tục là nhiệm vụ trọng tâm của kỳ họp. Tôi nhận thấy, thời gian qua, các cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tích cực phối hợp với các cơ quan hữu quan để hoàn thiện các báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý và các báo cáo thẩm tra, cũng như đôn

đốc các cơ quan sớm hoàn thiện hồ sơ các dự án luật, nghị quyết bảo đảm đáp ứng các điều kiện và chất lượng trước khi trình ra Quốc hội.

Kỳ họp thứ Tám so với các kỳ họp trước có số lượng dự án luật nhiều hơn nên có thể thấy Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các cơ quan thẩm tra làm việc rất tích cực trong góp ý, tiếp thu, chỉnh lý, thẩm tra các dự án luật. Bên cạnh đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng thường xuyên đôn đốc Chính phủ, các bộ, ngành khẩn trương gửi báo cáo, hồ sơ, tài liệu để đại biểu Quốc hội có thời gian nghiên cứu, góp ý vào dự thảo các dự án luật và nghị quyết.

Đáng lưu ý, dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND đã được bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ Tám. Việc sửa đổi Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND sẽ góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động giám sát của cơ quan dân cử, đưa hoạt động này ngày càng đi vào thực chất hơn, hiệu lực, hiệu quả hơn. Việc sửa luật cần giải quyết đồng bộ về mặt cơ sở chính trị, cơ sở pháp luật, cơ sở thực tiễn, cơ chế kiểm soát quyền lực và vấn đề thực hiện trong thực tế; lấy kết quả giám sát là cơ sở, kênh thông tin quan trọng phục vụ xây dựng luật, ngược lại xây dựng luật phải đạt yêu cầu bám sát thực tế để hiệu quả, tránh hình thức.

Cá nhân tôi và các đại biểu Quốc hội sẽ phát huy tinh thần chủ động, tích cực đóng góp trí tuệ, trách nhiệm của mình trong từng nội dung cụ thể; đưa ra các vấn đề thảo luận, xem xét thực sự khách quan, toàn diện, trọng tâm; đánh giá, dự báo về phát triển kinh tế của thế giới nói chung và của Việt Nam nói riêng, đưa ra những quyết sách đúng đắn, có ý nghĩa như đòn bẩy, động lực thúc đẩy hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội quan trọng của đất nước.



là người dân vùng sâu, vùng xa; mở rộng sự lựa chọn của công chứng viên khi thành lập tổ chức hành nghề công chứng... Đồng thời, lưu ý nếu quyết định lựa chọn theo phương án này, việc thiết kế các điều khoản có liên quan như Điều 21, 22, 29, 31, 32, 35 cũng cần có sự điều chỉnh phù hợp nhằm đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ trong dự thảo Luật.

H. NGỌC - M. TRANG - T. HẢI thực hiện